
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 111  —  108. mál.

Fyrirspurn

til mennta- og menningarmálaráðherra um framhaldsskóladeildir.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hverju sætir að ráðuneytið hefur ekki gert ráð fyrir fjárveitingu til framhaldsskóladeildar
á Vopnafirði í fjárlagatillögum sínum fyrir árið 2014?

2. Hver er stefna ríkisstjórnarinnar varðandi bætt aðgengi að námi á framhaldsskólastigi
í heimabyggð, sbr. opnun framhaldsskóladeilda á nokkrum stöðum á landsbyggðinni
undanfarin ár?

 


